

บรรณาธิการแถลง

EDITOR'S NOTE

วาระที่วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ครบกำหนดต้องสับเปลี่ยนผู้จัดทำได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกครั้งหนึ่ง ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวารสารที่ให้การเสนอบทความทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์ (Development Administration) ได้มีการสืบเนื่องด้วยความเข้มแข็งอยู่เสมอ ในนามของคณะผู้จัดทำวารสารชุดใหม่จึงขอขอบคุณคณะผู้จัดทำชุดที่แล้วที่ได้ประคับประคองวารสารฉบับนี้ต่อมาด้วยดี ในโอกาสแรกนี้ ก็ขอถือโอกาสแนะนำผู้ร่วมงานกับบรรณาธิการในรอบปีนี้ 4 คนด้วยกันคือ ศาสตราจารย์ เจมส์ เทวิส ที่ปรึกษา Ford/Mucia ประจำคณะรัฐประศาสนศาสตร์ รับช่วยในต่างประเทศ อาจารย์วิช วิชัยดิษฐ ผู้ช่วยบรรณาธิการปีที่แล้ว ควบรับงานเกี่ยวกับรูปเล่มและโรงพิมพ์ อาจารย์แสวงรัตน์มณฑล และ อาจารย์เศรษฐพร กุศรีพิทักษ์ ช่วยงานด้านวิจัยของวารสาร เพื่อให้คณะบรรณาธิการได้มีโอกาสเสนอเรื่องราวที่สำคัญและอยู่ในความสนใจแก่ผู้อ่าน ซึ่งคงจะเริ่มได้ในเล่มเดือนกรกฎาคม ศกนี้ และคนสุดท้ายคือ อาจารย์วิวัฒน์ชัย อัดถาวร ผู้ช่วยทางด้านข่าวในวงการบริหารงานเพื่อการพัฒนา แม้ทุกคนจะต้องทำงานวารสารนี้เป็นงานพิเศษ แต่ก็ตกลงกันว่าจะทำให้ดีที่สุด

ปกของวารสารปีนี้ได้มีการเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่ง และผู้อ่านจะพบว่า การจัดรูปเล่มก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายแห่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์และความสะดวกเป็นสำคัญ อาทิเช่น การจัดให้ชื่อของผู้เขียนบทความไปอยู่ในหน้าต้นของบทความนั้นเพื่อให้เครดิตของผู้เรียบเรียงได้ใกล้ชิดกับบทความที่ตนเองได้แต่งขึ้น และการจัดให้มีการย่อบทความเป็นภาษาอังกฤษสั้น ๆ หลังบทความภาษาไทยทุกเรื่อง เพื่อประโยชน์แก่สมาชิกชาวต่างประเทศซึ่งได้ขอร้องมา เพื่อจะได้มีโอกาสทราบว่า เรื่องภาษาไทยนั้นเป็นเรื่องอะไร น่าสนใจไหม หากสนใจจะได้หาคนอธิบายหรือแปลให้ต่อไป ยิ่งกว่านี้ด้วยความปรารถนาที่จะได้มีการเชื่อมโยงระหว่างวิชาการ

กับประสบการณ์ที่ท่านกับเราต้องการ วารสารขอเชิญท่านที่มีประสบการณ์ ความรู้ คำวิจารณ์ การบริหารงานเพื่อการพัฒนา ได้โปรดเขียนจดหมายมายังบรรณาธิการ หากเป็นคำถาม เรา ก็จะได้ขอร้องให้อาจารย์ของสถาบันในสาขาต่าง ๆ เป็นผู้ตอบให้ วารสารจะเริ่มงานได้ทันที ในโอกาสแรกที่ท่านมีปฏิกริยาตอบมา

นอกจากการเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์และความสะดวกแล้ว กองบรรณาธิการปรารถนาให้การดัดแปลงเหล่านี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงได้ และจะเปลี่ยนไปในด้านที่ดีกว่า เหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาที่สถาบันกำลังมุ่งมาคปรารถนาสร้างให้แก่ประเทศชาติของเราในขณะนี้

ในด้านเนื้อหา กองบรรณาธิการได้พยายามคัดเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบ้านเมืองเราในรูปบทความทางวิชาการมาเสนอให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านจะสังเกตว่า บทความในฉบับนี้ กำลังจะมีแนวโน้มในการยกปัญหาสาธารณะขึ้นมาอภิปรายพร้อมกับวิเคราะห์สัมพันธภาพให้ใกล้ชิดกับนโยบายของรัฐ เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้าของวิชาบริหารศาสตร์ (Development Administration) ให้มากขึ้น แต่ความสำเร็จทั้งนี้จะมีเพียงโดยอ้อมอยู่ที่บทความที่กองบรรณาธิการได้รับการเอื้อเฟื้อจากผู้นิยมวิชาการจะส่งมาให้

อนึ่ง การปรับปรุงวารสารให้เหมาะสมจะทำได้ดีขึ้น หากท่านผู้อ่านได้แสดงข้อคิดเห็นมาให้เราทราบบ้าง ในวารสารฉบับนี้เราจึงได้จัดเตรียมแบบสำรวจอย่างสั้น ๆ ไว้ให้ท่านไม่พอใจอะไรอยู่จะไม่รีบแจ้งให้เราทราบโดยเร็วบ้างหรือ เพื่อวารสารจะได้สนองความต้องการได้ดีที่สุดต่อไป

บรรณาธิการฝ่ายวิชาการ